

ประจำวันที่ 5-11 ตุลาคม 2559

'พาณิชย์'เผยเงินตกลงซื้อข้าวไทย ล็อตแรก 1 แสนตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน โดยมีเงื่อนไขที่จะตกลงราคาเป็นรายงวด งวดละประมาณ 1 แสนตันนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 รัฐบาลจีนได้ตกลงราคาซื้อข้าวงวดแรกปริมาณ 1 แสนตัน เป็นชนิดข้าวขาว 5% ฤดูกาลผลิตใหม่ ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ราคา 399 เหรียญสหรัฐ/ตัน และขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ราคา 394 เหรียญสหรัฐ/ตัน เทอม FOB CY (Container Yard) กำหนดส่งมอบเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้

โดยราคาข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศเจรจาจนสามารถตกลงขายได้ถือว่าเป็นราคาที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับราคาข้าวจากประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น เวียดนาม และปากีสถาน ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวอยู่ที่ระดับ 332 และ 335 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามลำดับ และการที่ไทยมีคำสั่งซื้อข้าวปริมาณมากจากตลาดต่างประเทศมารองรับผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับสูงขึ้นตามไปด้วย เป็นผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนตกลงราคาและนำเข้าข้าวที่เหลือตามสัญญาเพื่อให้ครบปริมาณ 1 ล้านตันโดยเร็วต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้จัดทำแผนขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุกเพื่อเร่งผลักดันการส่งออกข้าวไทยในช่วงต้นฤดู และกำหนดนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าวในหลายแนวทาง ประกอบด้วย การเข้าร่วมประมูลข้าว G to G ของฟิลิปปินส์เพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลในช่วงปลายปีนี้ การจัดคณะผู้แทนเดินทางไปพบหารือกับหน่วยงานผู้นำเข้าข้าวในอาเซียนหลายประเทศ รวมทั้งการรับรองคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศที่จะเข้ามาเยือนไทยในช่วงปลายปีเช่นกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และนวัตกรรมข้าวในต่างประเทศ เช่น ฮองกง ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาและส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ปริมาณ 9.5 ล้านตันในปี 2559

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ ยกเครื่องมาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน-เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวในปัจจุบัน เนื่องจากมาตรฐานข้าวขาวที่ใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ.2540) ได้ใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยการปรับปรุงครั้งนี้ให้มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่งและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมองภาพรวมตลาดการค้าข้าวโลกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- กลุ่มตลาดระดับบน คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ จึงได้มีการปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ในความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศของไทย โดยกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 โดยปริมาณ ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมมะลิไทย” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI HOM MALI RICE

- กลุ่มตลาดระดับกลาง คือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทยซึ่งมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยได้กำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยฉบับใหม่ เพื่อเป็น Fighting Brand ในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา และเป็นการส่งเสริมการวิจัยข้าวหอมพันธุ์ใหม่ๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ให้สามารถส่งออกได้ ซึ่งมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยกำหนดให้มีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยปริมาณ มีอิมโกลล์ไม่เกินร้อยละ 20 ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมไทย” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE”

- กลุ่มตลาดระดับล่าง เป็นการเปิดช่องทางการส่งออกข้าวกรณีที่มีผู้ซื้อต่างประเทศต้องการบริโภค ข้าวหอมที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมในรูปของข้าวตามตัวอย่างภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า การผลิต และการส่งออกข้าวในปัจจุบัน โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนธันวาคม 2559

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการปรับปรุงยกเครื่องมาตรฐานข้าวไทยในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวในปัจจุบันให้มีความหลากหลาย เพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศคู่แข่ง ลดอุปสรรคในการค้า ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการได้ตรงใจของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าภายใต้แนวคิด “มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ส่งออกข้าวไทย ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 500 คน และในต่างจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 จำนวน 200 คน และ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 จำนวน 200 คน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรม.ปรับปรุง 2 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 59/60

นายฉัตรพร จาคะศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 จากเดิมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือน มิ.ย.59 ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไว้ 4 มาตรการ แต่จากสถานการณ์ผลผลิตข้าวนาปีในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้น ครม.จึงมีมติทบทวนมาตรการ 2 มาตรการ ดังนี้

มาตรการแรก โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยมาตรการนี้จะให้เกษตรกรนำข้าวมาเก็บไว้ในยุ้งฉางก่อน ซึ่งในเดิมจะครอบคลุมแค่เกษตรกรรายบุคคล และสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น แต่ที่ปรับปรุงใหม่จะเพิ่มให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนด้วย

โดยกลุ่มเกษตรกรจะได้รับสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท และวิสาหกิจชุมชนได้รับสินเชื่อไม่เกินชุมชนละ 5 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวเปลือกนั้น เดิมให้ค่าเก็บรักษาตันละ 1,500 บาท แต่จะจ่ายให้เมื่อวันที่มาไถ่ถอนข้าวออกไปแล้ว ส่วนมาตรการที่ปรับปรุงใหม่คือ ให้เลย 1,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 500 บาทมารับได้ตอนไถ่ถอน

มาตรการที่สอง การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ฤดูกาลผลิต 59/60 โดยผู้ประกอบการค้าข้าวในที่นี้หมายถึง สหกรณ์การเกษตร ไม่ใช่โรงสี ซึ่งจากเดิมจะชดเชยดอกเบี้ยให้อัตรา 3% ต่อปี ถ้าเก็บสต็อกไว้ตั้งแต่ 60-180 วัน แต่มาตรการใหม่นี้จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปีในช่วง 60-90 วัน แต่หากเลย 90 วันไปถึง 180 วัน จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 4% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เก็บสต็อกข้าวไว้นานขึ้น

"ในส่วนของมาตรการที่ 2 นี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 366.5 ล้านบาท และมีเป้าหมายที่ 8 ล้านตัน ขณะที่มาตรการแรกมีเป้าหมายที่ 2 ล้านตัน" นายณัฐพร กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.พาณิชย์ เผยผลหารือ JTC ไทย-อิหร่านตั้งเป้าส่งออกข้าว 7 แสนตัน/ปีก่อนคว่ำบาตร-รื้อฟื้นความร่วมมือพลังงาน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เผยผลประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee:JTC) ไทย-อิหร่าน ว่า ไทยประสบความสำเร็จในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับอิหร่านอย่างเป็นทางการ หลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับอิหร่าน ครั้งที่ 1 โดยทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยไทยสามารถเป็นความมั่นคงด้านอาหารและเป็นประตูสู่ตลาด CLMV และอาเซียนให้กับอิหร่าน ขณะที่อิหร่านสามารถเป็นความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นประตูสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค CIS ซึ่งไม่มีทางออกทะเลและมีประชากรกว่า 300 ล้านคน

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าให้มีเป้าหมายการค้าร่วมกันให้ถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2564 และยังคงจะให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreement-PTA) เพื่อเร่งเปิดตลาดสินค้าระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกันอีกด้วย โดยคาดว่าจะการศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2560 นอกจากนี้สองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมทางการค้าและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว อิหร่านพร้อมที่จะเร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานข้าวไทย เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกข้าวไปยังอิหร่านโดยเร็วที่สุด โดยไทยตั้งเป้าที่จะขยายการส่งออกข้าวไปยังอิหร่านให้ถึง 7 แสนตันต่อปี เหมือนช่วงก่อนอิหร่านถูกดำเนินมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความสนใจที่จะขยายสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยสินค้าที่อิหร่านมีความต้องการนำเข้าและเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ เช่น มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม ผลไม้เมืองร้อน อาหารทะเล ยางพารา เป็นต้น ในขณะที่อิหร่านต้องการส่งออกถั่วพิตาชิโอและฟักซ์มาไทย

นอกจากนี้ ไทยพร้อมจะนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลังงานอื่นๆ อาทิ น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งประสงค์เข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงานร่วมกับอิหร่านและต้องการพัฒนาความร่วมมือในพลังงานทางเลือกกับอิหร่าน ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศจะรื้อฟื้นความ

ร่วมมือทางด้านพลังงานหลังจากที่ได้มีการลงนามมาตั้งแต่ปี 2547 โดยไทยพร้อมเดินทางเป็นเจ้าภาพการประชุม คณะทำงานร่วมด้านพลังงานในต้นปีหน้า เพื่อหารือและส่งเสริมภาคพลังงานระหว่างกันโดยเฉพะ

สำหรับการประชุม JTC ครั้งนี้ อิหร่านต้องการให้มีความร่วมมือและการลงทุนจากไทยในสาขาที่ไทยมี ศักยภาพ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหารแปรรูป สิ่งทอ และอัญมณี เป็นต้น นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันทางด้านมาตรฐานฮาลาลและส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของกลไกการชำระเงินในการทำการค้ากับอิหร่าน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่าง สองประเทศอีกด้วย

ร.มว.พาณิชย์ กล่าวว่า นอกเหนือจากความสำเร็จของการประชุม JTC ครั้งนี้แล้ว ยังมีการดำเนินกิจกรรม การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างเอกชนอิหร่านและเอกชนไทยกว่า 100 ราย รวมทั้งการหารือทวิภาคีระหว่าง ร.มว. อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และการค้าอิหร่าน กับบริษัทชั้นนำของไทย ที่มีศักยภาพที่จะขยายการค้าการลงทุนไปยัง อิหร่านอีกด้วย ซึ่งคาดว่าผลของกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอิหร่านเติบโตได้ อีกมาก

ไทยและอิหร่านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน ภายหลังจากผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร ไทยได้ ดำเนินการสานความสัมพันธ์ทวิภาคีกับอิหร่านอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอิหร่านเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 9 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในปี 2558 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ ดุลการค้า อิหร่านเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มั่งคั่งด้วยแหล่งพลังงาน (น้ำมันดิบและ ก๊าซธรรมชาติ) และมีศักยภาพในการเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค CIS ซึ่งไม่มีทางออก ทะเล ปัจจุบันอิหร่านมีการจัดทำ PTA แล้วกับปากีสถานและตุรกี และอยู่ระหว่างการหารือจัดทำ PTA กับจีน อินเดีย และยูเรเชีย (เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อาร์มีเนีย และรัสเซีย)

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ราคาข้าวนาปี 59/60 สอรวง ตลาดใน-นอกชบ/ชานา-โรงสี-ส่งออก ร่องระม

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชานา และเกษตรกรไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ราคา ข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายให้กับโรงสีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ โดยข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยที่ 6,300-6,500บาท/ตัน ขึ้นกับคุณภาพข้าว ความชื้นและความแห้งของข้าว ขณะข้าวที่เก็บเกี่ยวหน้าท่วมช่วงนี้ที่มีความสดและความชื้นสูง เช่นความชื้น 28-30 % (ที่โรงสีต้องนำไปอบความชื้น) อาจขายได้เพียง 4,000-5,000 บาท/ตัน อย่างไรก็ตามเป็นห่วงผลผลิตชานาปี ปีการผลิต 2559/2560 ของเกษตรกรที่ทยอยออกมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมราคาจะตกต่ำลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้เป็นผลกระทบจาก 3 ปัจจัยหลักได้แก่ 1.ราคาข้าวไทยในตลาดโลกเวลานี้ได้ลดต่ำลงมาก จากตลาด เป็นของผู้ซื้อ และมีการแข่งขันด้านราคาสูง 2.กรณีในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉาง ของเกษตรกร ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.โดยในส่วนของข้าวเปลือกหอม มะลิจำนำในราคา 13,500 บาท/ตัน แต่ ณ วันนีตลาดเสนอซื้อเพียงตันละ 8,000-8,500 บาท ทำให้ ธ.ก.ส.ยังไม่กล้าเสี่ยงเปิดประมูลขายเพราะจะขาดทุนมาก ล่าสุดยังมีข้าวเปลือกในส่วนนี้ติดอยู่ในยุ้งฉางเกษตรกรมากกว่า 2 แสนตัน และ 3.จากที่โรงสียังมีสต็อกข้าวเก่า(ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร)ที่ซื้อมาเก็บเพื่อเก็งกำไร แต่เวลานี้ราคาข้าว

ในตลาดได้ลดลงต่อเนื่อง ทำให้ข้าวส่วนนี้ซึ่งยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดจึงยังไม่ถูกระบายออกมา ทั้ง 3 ปัจจัยจะเป็นตัวกดดันต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศ

“ในปีนี้รัฐบาลมีเป้าหมายลดพื้นที่ทำนาจาก 60 ล้านไร่ให้เหลือ 52 ล้านไร่ แต่จากที่รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 10 ไร่ มีผลให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินดังกล่าวแล้วคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 58 ล้านไร่ คาดจะผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้จะไม่มีต่ำกว่า 27 ล้านตัน ดังนั้นราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรจะขายได้ในช่วงที่ข้าวนาปีออกมามากคาดว่าราคาจะลดลง เพราะผลผลิตมีมาก ความต้องการของตลาดลดลง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาจะลดลงมาเหลือระดับต่ำกว่า 9,000 บาท/ตัน จากปี 2558 เคยขายได้ 10,500-12,000 บาทต่อตัน”

สอดคล้องกับนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขานุการสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่กล่าวว่า จากที่ผู้ประกอบการโรงสียังมีข้าวเปลือกและข้าวสารค้างสต็อกรอการขายอยู่จำนวนหนึ่ง จากผลกระทบราคาข้าวตกต่ำ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นมากได้ นอกจากนี้จากตลาดส่งออกขบเซา การขายข้าวของโรงสีให้กับผู้ส่งออกก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ขณะที่ในปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรจะออกมาชนกันระหว่างภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป น่าเป็นห่วงอาจทำให้ราคาข้าวที่เกษตรกรได้รับอาจไม่เป็นที่น่าพอใจนัก สรุปแล้วในปีนี้ทั้งเกษตรกร โรงสี และผู้ส่งออกได้รับผลกระทบร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการของตลาดที่ลดลง

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า จากที่ผลผลิตข้าวในหลายประเทศที่เป็นผู้นำเข้ารายสำคัญปรับตัวดีขึ้น เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ทำให้ในปลายปีนี้ผู้ส่งออกยังต้องลุ้นว่าจะมีคำสั่งซื้อหรือเปิดประมูลซื้อเข้ามาเมื่อใด รวมถึงตลาดแอฟริกาก็ยังมีคำสั่งซื้อเข้ามาไม่มาก ประเทศผู้ผลิตเช่นไทย เวียดนาม ปากีสถานจึงต้องลดราคาแข่งขันเพื่อแย่งลูกค้า เช่นข้าวขาว 5% ของปากีสถานส่งออกเวลานี้ขายที่ 315 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน(ราคาซีไอเอฟรวมค่าขนส่ง) ข้าวชนิดเดียวกันจากเวียดนามขายที่ 335-340 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน(ราคาเอฟโอบีไม่รวมค่าขนส่ง) ส่วนข้าวไทยขายที่ 350-355 ดอลลาร์สหรัฐฯ(เอฟโอบี)ถือเป็นราคาต่ำสุดรอบ 2 ปี

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ข้าวดีงเหวราคาร่วงไม่หยุด! Q4 ไร้ออร์เดอร์ จีรัฐเร่ง "จีทูจี" จีน

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีกล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งจะออกสู่ตลาดพร้อม ๆ กันในช่วง 3 เดือนนี้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านตันข้าวเปลือกกว่า มีโรงสีหลายจังหวัดทั้งภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง เช่น สุพรรณบุรี กำแพงเพชร ออกมาตั้งราคาซื้อข้าวเปลือกความชื้น 25% แคนตันละ 6,500-6,600 บาท ขณะที่ข้าวแห้งความชื้น 15% ถูกปรับลดลงไปเหลือตันละ 7,500-7,900 บาท มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว

โดยกลุ่มโรงสีอ้างสาเหตุมาจากฝนตกและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายกับพื้นที่ปลูกข้าวระหว่าง 300,000-400,000 ไร่ ด้านเกษตรกรเองก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำ และจำเป็นต้องขายเป็นข้าวเปลือกสดที่มีความชื้นสูงเกินกว่าระดับปกติ ส่งผลให้ถูกหักราคาตามเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่ตลาดส่งออกข้าวก็ขบเซาลงมาก โดยภาพรวมการส่งออกข้าว 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 2559) มีปริมาณเพียง 6 ล้านตัน แต่กลับปรากฏจำนวนผู้ส่งออกข้าวหน้าใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ส่งออกที่พัฒนามาจากโรงสี

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 5 ของประเทศ ได้ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้วยวิธีการขาย "ตัดราคา" ผู้ส่งออกรายเก่า เพื่อแย่งชิงตลาดส่งออกข้าว

ล่าสุดเมื่อ 1-2 สัปดาห์ก่อน ก็เกิดปรากฏการณ์มีการเสนอขาย "ข้าวหอมมะลิ" ในตลาดจีน (เส้นจีน) ด้วยราคาตันละ 650 เหรียญสหรัฐ เพื่อตัดราคาผู้ส่งออกข้าวรายอื่น ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นราคาข้าวหอมมะลิที่ต่ำที่สุดในรอบ 8 ปี นับจากปี 2007 ที่เคยส่งออกเฉลี่ยตันละ 799.45 เหรียญ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายน อาจจะราคาตกเหลือเพียงตันละ 11,000 บาท ส่วนราคาข้าวสารหอมมะลิจึงจะลดลงไปเหลือตันละ 18,000-20,000 บาทเท่านั้น

ด้านราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) ตอนนี้ราคาส่งออกก็ลดลงเหลือตันละ 350-360 เหรียญ ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาข้าวสารในประเทศอาจจะลดลงจากตันละ 11,500 บาท เหลือ 11,200 บาท และราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ปรับลดลงไปอยู่ที่ตันละ 7,000-8,000 บาท ไม่เพียงเท่านั้นราคาบายโปรดักต์ เช่น ปลายข้าวแวน ก็ปรับลดลงจาก 11,000-11,200 บาท เหลือตันละ 10,800 บาท, ปลายข้าวชิว้นจากตันละ 10,000 บาท เหลือ 9,000 บาท และรำข้าวจากตันละ 9,000-10,000 บาท ก็ตกลงเหลือตันละ 7,000 บาท

อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 17 มาตรการ วงเงิน 102,784 ล้านบาท ของรัฐบาลที่อนุมัติมาก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถพยุงราคาข้าวภายในประเทศได้ ยกตัวอย่าง โครงการสินเชื่อชะลอการเก็บเกี่ยว (จ่านำย้งฉาง) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยังมีข้าวเหลือจากการจ่านำย้งฉางปี 2558/2559 ยังไม่ได้ระบายอีกประมาณ 200,000-300,000 ตัน ในหลายพื้นที่ เช่น สุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ ทำให้ข้าวจำนวนนี้ออกมากดดันราคาในพื้นที่ สาเหตุที่ระบายข้าวออกได้ล่าช้าเป็นเพราะคณะกรรมการระบายข้าวระดับจังหวัด ไม่พิจารณาตัดสินใจขายข้าวจนราคาข้าวตกลง "คณะกรรมการก็ตกใจเร่งเปิดขายข้าวเป็นแบบเหมาเข้าทางผู้ซื้อออกมากดราคาต่ำเพียงตันละ 7,000-8,000 บาท จากต้นทุนการรับจ่านำย้งฉางรวมค่าฝากเก็บปี 2558 เฉลี่ยที่ตันละ 13,500 บาท หมายถึงขายขาดทุน ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงไม่อนุมัติขายเพราะเกรงว่า จะมีความผิดคล้ายกับโครงการรับจ่านำข้าว ทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งไม่สามารถจะเข้าร่วมโครงการจ่านำย้งฉางในปีนี้ได้ เพราะข้าวระบายไม่หมด" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี ก็มีปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือสถานการณ์ราคาข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงสีไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากการชดเชยดอกเบี้ย 3% ที่รัฐบาลให้ เมื่อเทียบกันแล้วไม่คุ้มกับราคาข้าวในตลาดที่ปรับตัวลดลง ดังนั้นโรงสีส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนวิธีการรับซื้อข้าวเปลือกใหม่ เป็น "ซื้อเพื่อผลิตและส่งมอบตามคำสั่งซื้อเท่านั้น ตัวโรงสีเองจะไม่ซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้" แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะหยุดระบายข้าวสารในสต็อกไปแล้ว แต่ผลจากการประมูลข้าวล่าสุดได้มีการอนุมัติขาย ข้าวหอมมะลิ ให้กับผู้ส่งออกรายหนึ่งในราคาตันละ 18,000 บาท "ซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำมาก" เท่ากับเป็นการขึ้นราคาข้าวหอมมะลิในตลาดให้ลดลงไปอีก โดยผู้ส่งออกคาดการณ์ว่า ยังมีข้าวหอมมะลิค้างอยู่ในสต็อกรัฐบาลอีกประมาณ 600,000 ตัน ไม่นับรวมสต็อกในส่วนของภาคเอกชน ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อขบวนการในประเทศในแง่ของกำลังซื้อจะลดต่ำลง

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าวกล่าวว่า จากการประเมินครั้งล่าสุด ตลาดส่งออกข้าวไตรมาส 4 "ยังน่าห่วง" เพราะไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามาในช่วงนี้เลย ทั้งตลาดฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จากเดิมคาดการณ์ว่า จะมีคำสั่งซื้อข้าวใหม่ในช่วงปลายปี แต่ก็ยังไม่เข้ามา ตลาดอิหร่านก็ยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร ส่วนตลาดจีน ซึ่งมีความตกลงจะซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในสัญญารัฐบาลประยุทธ์ อีกปริมาณ 2,000,000 ตัน ก็ยังไม่ได้ออสรุป

"ผมอยากเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันให้มีการทำสัญญาขายข้าวล็อตแรก 200,000-300,000 ตัน เพื่อให้มีตลาดรองรับข้าวหอมมะลิใหม่ที่จะออกมาปลายเดือนตุลาคมนี้ ยกตัวอย่าง เสนอขายราคามิตรภาพ 650 เหรียญ เท่ากับเอกชน แล้วรัฐนำข้าวในคลังรัฐบาลมาจ่ายชดเชยให้เอกชน แทนส่วนต่างอีก 50 เหรียญสหรัฐ วิธีนี้ก็ยิ่งดีกว่าไม่มีออร์เดอร์เลย" แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายศุภชัย วรอธิญาณภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัทธนสรไรซ์ กล่าวว่า ความต้องการซื้อข้าวในตลาดต่างประเทศไตรมาส 4 ยังชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่และออกรเรือได้ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน ก็จะทำให้การส่งมอบข้าวไม่ทันช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันหยุด

ขณะที่ตลาดหลักแอฟริกา ประเทศนำเข้าหลักอย่าง ไนจีเรีย เองก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจมานานกว่า 2 ปีแล้ว ประธานาธิบดีได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้า และส่งเสริมให้ประชาชนหันไปกินมันแทน ทั้งยังจำกัดการนำเงินออกมาชำระหนี้ ซึ่งผู้ส่งออกไทยประสบปัญหาไม่สามารถส่งข้าวเข้าไนจีเรียโดยตรงได้ จำเป็นต้องส่งผ่านเทรดเดอร์ไปยัง เบนิน-แคเมอรูน-โคโตนู แทน ดังนั้นหากเปรียบเทียบราคาข้าว 5% ฤดูกาลใหม่ ลดลงเหลือ 350-360 เหรียญ ข้าวเก่า 335-340 เหรียญ ขณะที่ราคาข้าวปากีสถาน ขายอยู่ที่ 310-320 เหรียญ ทำให้ผู้ส่งออกต้องปรับราคารับซื้อข้าวในประเทศลดลงจาก 11.50 บาท เหลือ 11.30 บาท/กก. และมีแนวโน้มที่จะลดลงเหลือ 11 บาท ถึง 11.10 บาท/กก.ด้วย

"ปัจจัยบวกของการส่งออกข้าวตอนนี้มีเพียงอัตราแลกเปลี่ยนที่กลับมาแข็งค่า แต่หากรัฐบาลไม่มีการดำเนินมาตรการช่วยเหลืออะไรเพิ่มขึ้น ก็มีโอกาสสูงที่ราคาข้าวสาร 5% จะลดต่ำกว่า 11 บาท ข้าวหอมมะลิก็น่าห่วง เพราะมาตรการเดิม อย่างเช่น การจำหน่ายยังฉางเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ข้าวในยังฉางที่จำหน่ายไว้ตั้งแต่ปีก่อนก็ยังคงเหลือจนไม่ที่เก็บ โรงสีในกลุ่มภาคอีสานที่รับซื้อข้าวหอมมะลิไว้ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเจ็บตัวจากราคาข้าวที่ลดลงต่อเนื่อง และหากไม่มีคำสั่งซื้อข้าวล็อตใหญ่เข้ามาอาจทำให้ราคาข้าวลดลงไปอีก ดังนั้นหากเป็นไปได้ รัฐบาลควรเร่งผลักดันการขายข้าว G to G ให้จีน 1,000,000 ตัน เพื่อผลักดันยอดการส่งออกข้าวหอมมะลิ เพราะจีนต้องการข้าวใหม่มากกว่าข้าวเก่าในสต็อก" นายศุภชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายศุภชัยยอมรับว่า การเสนอราคาแข่งขันระหว่างผู้ส่งออกด้วยกันเอง ตอนนี้มีระดับความห่างกันอยู่ประมาณตันละ 5-10 เหรียญเท่านั้น โดยในส่วนของผู้ส่งออกที่มีโรงสีผลิตข้าวครบวงจรจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าผู้ส่งออกข้าวที่ไม่มีโรงสี

สอดคล้องกับความเห็นของ นายสมบัติ เฉลิมวุฒิรัตน์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้น ไรซ์ ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของประเทศ กล่าวว่า ตอนนี้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปลายทางหลายประเทศยังมีปัญหา กำลังซื้อไม่ตีส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวของไทยในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยเฉพาะ "ข้าวหอมมะลิ" จะเป็นข้าวที่ได้รับผลกระทบมากกว่าข้าวชนิดอื่น เพราะยังไม่มีตลาดใหญ่ที่มีคำสั่งซื้ออย่างชัดเจนเข้ามา

"ภาครัฐควรเร่งหารือกับทางรัฐบาลจีน เพื่อผลักดัน G to G ขายข้าว ซึ่งจะช่วยให้ยอดการส่งออกข้าวหอมมะลิในช่วงปลายปีปรับตัวดีขึ้น และส่งผลดีกับราคาข้าวเปลือกนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาด หากรัฐบาลไม่มีการอะไรเพิ่มเติมก็มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ราคาข้าวลดลงไปอีก เพราะมาตรการที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอและไม่ตอบโจทย์ โดยส่วนตัวประมาณว่า การส่งออกข้าวปีนี้อาจจะทำได้เพียง 9.2 ล้านตัน ไม่ถึงเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน จากปัจจุบันยอด 8 เดือนแรก ส่งออกข้าวไปได้ 6 ล้านตัน" นายสมบัติกล่าว

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

"พาณิชย์" ดันแก้ผันข้าวราคาดีเหว จับมือ WEF ทดตลาด-คุย JTEPA ยกเลิกโควตาแบ่ง

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า หลังจากสถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญทั้งข้าวและมันสำปะหลังปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง (ตามตาราง) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบให้หน่วยงานภายในกระทรวงทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เร่งจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดในช่วงปลายปี 2559-2560 เพื่อยกระดับราคาในช่วงที่ผลผลิตฤดูกาล 2559/2560 จะออกสู่ตลาดปลายเดือนตุลาคม 2559 โดยตั้งเป้าหมายปี 2560 จะเร่งผลักดันการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ปีหน้านางอภิรดีมีนโยบายมุ่งผลักดันการทำตลาด และพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมเป็นประเด็นสำคัญ ในส่วนของสนค.ได้หารือร่วมกับองค์กรที่จัดประชุม World Economic Forum (WEF) เพื่อเตรียมจัดประชุมหารือถึงทิศทางการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมในช่วงต้นปี 2560 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่จะผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ ทางองค์กรที่จัด WEF มีเครือข่ายระดับ CEO จากบริษัทผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมขนาดใหญ่จากทั่วโลก เช่น เนสเล่ท์ จะช่วยให้ไทยสามารถประเมินทิศทางการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมจะไปในทางใด และต้องพัฒนาไปอย่างไร

พร้อมกันนี้ เตรียมเสนอให้นางอภิรดีพิจารณาทบทวนการเสนองบเงินจัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนา สินค้าเกษตรนวัตกรรมอีกครั้ง หลังจากไม่ได้รับงบประมาณปี 2560 โดยแนวทางแรกอาจเสนอขอลดวงเงินงบประมาณจากที่เคยเสนอไป 350 ล้านบาท ให้เหลือ 100 ล้านบาท เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หรือแนวทางที่ 2 จะเสนอให้พิจารณากรอบเงินใหม่ เพื่อของบประมาณผูกพัน 3 ปี

ด้านนายวินิจัย แจ่มแจ่ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงผลการนำคณะเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศและภาคเอกชนเดินทางไปเจรจา เพื่อขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังใน 3 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ในช่วงที่ผ่านมาว่า กระทรวงจะเตรียมเจรจาทบทวนความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ในปี 2560 โดยไทยจะเสนอขอให้ญี่ปุ่นยกเลิกโควตานำเข้าแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (โมดิฟายสตาร์ช) เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการไทยส่งออกแป้งมันปริมาณ 300,000 ตัน เกินกว่าโควตาเดิมที่ญี่ปุ่นกำหนดให้โควตานำเข้าปีละ 200,000 ตัน ภาษี 0% ทำให้ผู้ส่งออกต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 6.8%

"นอกจากนี้ ไทยจะเสนอขอให้มีการลดภาษีนำเข้าแป้งแปรรูปในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ด้วย เพราะมีความพยายามที่จะไม่ลดภาษีเพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งบนเกาะโอกินาวา เพราะที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ให้การลดภาษีสินค้านี้ในการเจรจาความตกลง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) เป็น 0% หาก TPP สามารถมีผลบังคับใช้ได้จะทำให้ไทยเสียโอกาส"

สำหรับ ตลาดเกาหลี ปัจจุบันอนุญาตให้สหกรณ์เป็นผู้นำเข้ากำหนดโควตาแบ่งแปรรูป ปีละ 500,000 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้จัดซื้อจากไทยประมาณ 80-90% ขณะที่อินเดียยังมีระดับอัตราภาษีนำเข้าแป้งดิบสูงมาก ซึ่งจะมีการเจรจาในลำดับต่อไป

"มันเส้นส่งออกไปจีนเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมารัฐบาลจีนหันไปสนับสนุนการใช้วัตถุดิบอื่นแทนมันเส้นจากไทย จึง ต้องมองหาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น เกาหลีนิยมนำกากมันไปผลิตอาหารสัตว์ ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่งนำแป้ง

แปรรูปไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและสิ่งทอ กระดาษ กาว ถือเป็นตลาดที่มีโอกาส แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดตลาดใหม่จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องราคาด้วย"

นาง มาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯให้ทูตพาณิชย์นำเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้ามันสำปะหลัง และข้าวจากทั่วโลกในระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ โดยมีเป้าหมายจับคู่ธุรกิจ 40 ราย และจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขยายข้าวปริมาณ 10,000 ตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ สั่งจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจข้าว-มันสำปะหลัง กระตุ้นยอดส่งออก

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการจับคู่ธุรกิจข้าว มันสำปะหลัง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ของทั้งสองสินค้า โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) หรือทูตพาณิชย์ค้นหาผู้ซื้อ ผู้แทนการค้าที่มีศักยภาพจากทั่วทุกมุมโลกรวมกว่า 300 ราย เดินทางเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า

นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จะได้นำคณะผู้นำเข้าข้าวเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนกว่า 40 ราย และจะมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้นำเข้าข้าวใหม่กับผู้ประกอบการไทยด้วย โดยคาดว่าจะมีการซื้อขายข้าวภายใต้ MOU จำนวน 10,000 ตัน

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ในทุกภูมิภาคเชิญชวนผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เดินทางมาพบปะเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทย โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้นำเข้าจากภูมิภาคอาเซียนและเอเชียมากที่สุด คือประมาณ 100 ราย

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ คณะผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสินค้าข้าวและมันสำปะหลังจะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและมันสำปะหลังของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต นำไปสู่การขยายมูลค่าการค้าของผลิตภัณฑ์ข้าวและมันสำปะหลังของไทยต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

=====

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะเกิดภาวะฝนตกหนักส่งผลให้การเก็บเกี่ยวข้าวต้องชะลอออกไป และยังทำให้ผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วมีความชื้นสูง ขณะที่ผู้ซื้อจากประเทศจีนได้เข้ามาสั่งซื้อข้าวเหนียว ประกอบกับเอกชนกำลังเร่งส่งมอบข้าวขาว 25% ให้แก่ฟิลิปปินส์ จึงช่วยพยุงราคาข้าวให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn rice) อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 330-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 330-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เช่นเดียวกัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 กันยายน 2559 มีจำนวน 429,751 ตัน มูลค่า 182.115 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 19.3% และมูลค่าลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 532,267 ตัน มูลค่า 216.348 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเทียบกับเดือน สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา (ที่มีการส่งออก 373,738 ตัน มูลค่า 166.886 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ปริมาณส่งออก เพิ่มขึ้น 15% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.1%) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วง 9 เดือนแรกของปี (มกราคม-กันยายน 2559) มีจำนวน 3.731 ล้านตัน มูลค่า 1,615 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 14.2% และมูลค่าลดลง 10.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 4.351 ล้านตัน มูลค่า 1,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 437,100 ตัน เพิ่มขึ้น 91% เมื่อเทียบกับจำนวน 228,222 ตัน ในกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา และลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 461,035 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนสิงหาคม 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 283,087 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 115,312 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 12,925 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 12,868 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 12,908 ตัน ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 119,775 ข้าวขาว 15% จำนวน 54,394 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 4,276 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 108,902 ตัน ข้าวเหนียว 101,852 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 47,901 ตัน

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 41,429 ตัน เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,799 ตัน ในสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 53.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,969 ตัน ในเดือนกันยายน 2558 โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2559) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 361,505 ตันลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 369,105 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกประกอบด้วย ข้าวหอมชนิด Premium (เช่น PML/PRD) จำนวน 104,016 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) รวม 65,077 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) รวม 154,802 ตัน และข้าวนี้้ง (long grain parboiled) จำนวน 37,610 ตัน โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมชนิด Premium จำนวน 186,758 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) รวม 87,913 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) รวม 221,862 ตัน และข้าวนี้้ง (long grain parboiled) จำนวน 41,863 ตัน

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 9 เดือนแรก ได้แก่ ประเทศจีน 64,669 ตัน ฝรั่งเศส 53,784 ตัน ไบรแลนด์ 51,320 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,368 ตัน มาเลเซีย 20,405 ตัน เบลเยียม 17,968 ตัน สหราชอาณาจักร 16,294 ตัน สาธารณรัฐเชค 15,951 ตัน อิตาลี 13,505 ตัน เยอรมนี 9,894 ตัน เป็นต้น

ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เช่น จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน ไบรแลนด์ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเยียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน อินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

เมียนมาร์

สถานการณ์ราคาข้าวในประเทศยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ทำให้ทั้งเกษตรกรและผู้ค้าข้าวต่างเกิดความกังวลใจ และได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการรับซื้อข้าวในราคารับประกัน หลังจากที่มีความต้องการข้าวจากประเทศจีนลดลงขณะที่ทางการจีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการนำเข้าข้าว รวมถึงพืชเกษตรอื่นๆผ่านทางแนวชายแดนมากขึ้น

เมื่อเร็วๆนี้ สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) ได้เข้าพบผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์และเกษตรเพื่อขอให้ทางการออกมาตรการมาช่วยเหลือในช่วงนี้ ซึ่งพวกเขาเกรงว่าหากทางการไม่มีมาตรการช่วยเหลือด้านการอุดหนุนราคาข้าวก็จะทำให้เกษตรกรประสบกับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้หลังจากที่ทางการจีนมีความเข้มงวดการนำเข้าสินค้าทางแนวชายแดนมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกข้าวผ่านทางด่าน Muse ที่เคยมีการส่งออกมากถึงวันละ 5,000 ตัน ลดลงเหลือไม่ถึงวันละ 1,000 ตัน และทำให้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เมียนมาร์มีอุปทานข้าวส่วนเกินเหลือประมาณ 600,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority) รายงานว่า ณ วันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา ภาคเอกชนซึ่งมีทั้งบริษัทนำเข้าข้าว ผู้ค้าข้าว และกลุ่มเกษตรกรรวมประมาณ 124 ราย ได้ยื่นขอโควตานำเข้าข้าวจาก NFA เป็นจำนวนรวม 862,900 ตัน ซึ่งมากกว่าโควตาที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 802,500 ตัน โดยเอกชนได้ยื่นขอโควตานำเข้าจากประเทศไทย 374,575 ตัน เวียดนาม 336,900 ตัน และปากีสถาน 151,425 ตัน ซึ่ง NFA จะเปิดรับการยื่นขอโควตานำเข้าไปจนถึงวันที่ 23 ตุลาคมศกนี้

ทั้งนี้ เอกชนแต่ละรายจะสามารถนำเข้าข้าวได้เพียง 20,000 ตัน โดยการนำเข้าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภายใต้กรอบของ MAV ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่ฟิลิปปินส์ทำไว้กับองค์การการค้าโลก (the World Trade Organization; WTO) กำหนดโควตานำเข้าข้าว ปริมาณรวม 805,200 ตัน แบ่งเป็น 755,200 ตัน เป็นโควตาสำหรับจัดสรรเฉพาะประเทศ และ 50,000 ตัน สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ โควตาที่จัดสรรให้เป็นการเฉพาะประเทศ แบ่งเป็น จีน 50,000 ตัน อินเดีย 50,000 ตัน ปากีสถาน 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน เอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน ประเทศไทย 293,100 ตัน และเวียดนาม 293,100 ตัน โดยข้าวทั้งหมดที่นำเข้าภายใต้โควตาจะเสียภาษี 35%

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การเพื่อการพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติ (The National Economic and Development Authority; NEDA) ได้เสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนภาษีนำเข้าข้าวเป็น 40-50% ในปีหน้า หลังจากฟิลิปปินส์ยกเลิกระบบการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าว (the quantitative restriction; QR) และหันมาใช้ระบบการควบคุมนำเข้าโดยใช้อัตราภาษีแทน ซึ่งระบบการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าว (QR) ที่ฟิลิปปินส์เคยใช้นั้นจะหมดอายุลงในปี 2017

องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีแผนที่จะจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรจำนวน 2.6 ล้านถุงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึง ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคมนี้ โดย NFA จะซื้อข้าวเปลือกในราคา 17 เปโซต่อกิโลกรัม และมีเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรอีก 0.7 เปโซต่อกิโลกรัม

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) ก็กำลังวางแผนที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศอีกประมาณ 6.25 ล้านไร่

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

อินเดีย

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวขึ้น 5% ของอินเดียนอนตัวลงมาอยู่ที่ 365-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวในตลาดที่เบาบาง โดยผู้ซื้อในแอฟริกายังคงชะลอการซื้อในช่วงนี้ ประกอบกับการคาดการณ์ว่าอุปทานข้าวในตลาดจะเพิ่มมากขึ้น จากการที่ผลผลิตข้าวในปีนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ คาดว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตหลักของปีการผลิต 2016/17 จะมีประมาณ 93.88 ล้านตัน ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่เบสมาติในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ปากีสถาน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.8 ล้านตันในปี 2014/15 โดยในช่วง 10 เดือนของปีการตลาด 2015/16 (พฤศจิกายน-สิงหาคม) ปากีสถานส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3.718 ล้านตัน (ข้อมูลจาก Pakistan Bureau of Statistics)

ทางด้านภาวะการผลิตข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2015/16 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) จะมีผลผลิตประมาณ 6.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.9 ล้านตันข้าวสารในปีการตลาด 2014/15 ส่วนในปี 2016/17 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 6.9 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปีการตลาด 2015/16 คาดว่าจะมีประมาณ 2.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.6 ล้านตันข้าวสารในปีการตลาด 2014/15 ส่วนในปี 2016/17 คาดว่าจะมีประมาณ 2.8 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 83,242 ตัน ลดลงประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,809 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 5,236 ตัน ลดลงประมาณ 27.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,217 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 78,006 ตัน ลดลงประมาณ 11.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 88,592 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 20,413 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้าประมาณ 17,675 ตัน ฝรั่งเศส 14,423 ตัน โปรตุเกส 3,912 ตัน เนเธอร์แลนด์ 9,645 ตัน เยอรมนี 6,690 ตัน โปแลนด์ 6,618 ตัน อิตาลี 4,500 ตัน สเปน 3,122 ตัน เบลเยียม 7,101 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,004 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2016/17 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-4 ตุลาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 16,144 ตัน เพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,803 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 10,923 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,911 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 5,221 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,892 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรป ส่งออกข้าวประมาณ 3,775 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 6,811 ตัน กรีซ 2,068 ตัน สเปน 1,848 ตัน โปรตุเกส 3,307 ตัน บัลแกเรีย 459 ตัน สหราชอาณาจักร 741 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อียิปต์

หน่วยงานด้านธัญพืชของอียิปต์ (the General Authority for Supply Commodities; GASC) ได้ประกาศจะเปิดการประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศจำนวน 500,000 ตัน ก่อนหน้านี้ GASC ระบุว่าเตรียมจะซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง (white medium-grain rice) จำนวนอย่างน้อย 100,000 ตัน ในเทอม CIF (cost, insurance and freight basis) โดยจะต้องมีการส่งมอบก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)